

ข่าวประชาสัมพันธ์ รฟม. ประจำเดือนมีนาคม 2566

01 รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม.

02. รฟม. ร่วมกับ กฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ณ อาคารจอดแล้วจร สถานีแยกถนนทบุรี 1 เชื่อมต่อการเดินทางสู่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง



นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)และ นายวฤต รัตนจีน ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT แห่งแรกที่ทำให้บริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ณอาคารจอดแล้วจร สถานีแยกถนนทบุรี 1 ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) นอกจากนี้ ยังมีแผนเตรียมจะเปิดให้บริการสถานีชาร์จแห่งที่ 2 ณ ลานจอดแล้วจร สถานีสามย่าน ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ภายในเดือนมีนาคม 2566 โดยในโอกาสพิเศษนี้ กฟผ. พร้อมมอบโปรโมชันให้แก่ลูกค้าที่นำรถ EV เข้ารับบริการที่สถานีชาร์จ EleX by EGAT ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 รับทันที! 200 EleXA Point เพื่อสะสมและแลกรับสิทธิพิเศษผ่านทาง

แอปพลิเคชัน EleXAพร้อมกันนี้ ยังสามารถรับถุงผ้าพับได้สมนาคุณจาก MRT เมื่อชำระค่าจอดรถและแสดงหลักฐานการชำระจ
ไฟจากแอปพลิเคชัน EleXAต่อพนักงานเก็บเงินที่ตู้ขาออก (จำนวนจำกัด 50 ชุด)

03 รฟม. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมศุลกากร ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.



เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การ
ต้อนรับนายวิศณุ วัชรานิช เลขานุการกรม และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 4 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.
2562 – 2565 ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ในการให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป

04รฟม. ให้การต้อนรับกรรมการขนส่งทางราง ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)



เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ให้การต้อนรับ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยในช่วงเข้าคณะฯ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ในภาพรวม และความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธารวมถึงปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมสุรภกิจ ชั้น 3 โรงแรมอลิชาเบธ

จากนั้นในช่วงบ่าย คณะฯ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ เริ่มต้นจากบริเวณสถานีรัฐสภา สถานีวีรชัยพลาบาต สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีครุใน โดย ขร. ได้กำชับให้โครงการฯ บริหารจัดการการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน พร้อมกันนี้ได้ชื่นชม รฟม. ที่กำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา และผู้รับจ้างก่อสร้างให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ รฟม. กำหนดไว้ รวมทั้งการประสานงานซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

05กิจกรรม MRTA LoveStation @MRTเตาปูนในบรรยากาศเทศกาลแห่งความรัก



นางสาวจิรนนท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รฟม. ร่วมกิจกรรม MRTA Love Station เทศกาลวันแห่งความรัก โดยร่วมถ่ายภาพได้บูธแบบมูมกล้อง 360 องศา(ภาพเคลื่อนไหว) ในบรรยากาศโรแมนติคธีมSecret Garden และมอบของขวัญพิเศษเป็นถุงผ้ารักษ์โลกสีชมพูสุดใส Limited Edition จำนวน 100 ชิ้น ให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีเตาปูน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

06รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี การเคหะแห่งชาติ



เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทนรฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี การเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ

07รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 12 ปี



เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูจิก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันจัดตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 12 ปี ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้รับมอบ

08 รฟม. มอบ ‘ชุดตั้งตัว’ ให้ 10 อันดับผู้ผ่านการคัดเลือก “แผนเปิดร้านน้ำซง” ในโครงการ รฟม. ปั้นอาชีพ ปีที่ 3 “ซงดี มีกำไร”



เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -สำโรง เดินสายมอบ “ชุดตั้งตัว” ประกอบด้วย เคาน์เตอร์ร้าน อุปกรณ์และวัตถุดิบ ให้แก่ 10 ผู้ผ่านการคัดเลือก แผนงานเปิดร้านน้ำซง ค่าขายได้จริง ภายหลังก่อบรมชงกาแฟโบราณและน้ำซงแบบต่างๆ ในโครงการ รฟม. ปั้นอาชีพ ปีที่ 3 ตามแนวคิด “ซงดี มีกำไร” นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร รฟม. ในฐานะผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ กล่าวว่า หลังจากจบโครงการ รฟม. ปั้นอาชีพ ปีที่ 3 ซึ่งจัดอบรมฟรี ในหัวข้อ การชงกาแฟโบราณและน้ำซงแบบต่างๆ เทคนิคการถ่ายรูปเพื่อโปรโมทสินค้า และการตลาดยุคออนไลน์ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ ชาวชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (MRT Yellow Line) ใน 10 เขต พื้นที่ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ มีผู้สนใจส่งแผนงานเปิดร้านเข้ามาเพื่อชิง “ชุดตั้งตัว” เป็นจำนวนมาก โดยทาง รฟม. ได้พิจารณามอบชุดตั้งตัวให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ราย ซึ่งนำเสนอแผนงานได้รัดกุม ทำขายได้จริง ทั้งนี้ รฟม. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนในชุมชนมี อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน

09 รฟม. จัดการประชุมกลุ่มย่อย (การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา FSPKT2 จัดการประชุมกลุ่มย่อย (การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ท่าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ตามแนวเส้นทางของโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง อาทิ แนวเส้นทางโครงการฯ รูปแบบโครงสร้างของโครงการฯ ทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้า การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าวนำไปพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องตามระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อไป

10รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566



เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 135 คน